

## นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

### บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

#### เจตนารมณ์องค์กร

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทบูรณาการมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ากับกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรผ่านการผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับกระบวนการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ เจตนารมณ์นี้สะท้อนผ่านกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#### นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

แม้ธุรกิจการให้บริการทางทันตกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงอุตสาหกรรมหนัก แต่ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการสถาปนานโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล โดยมีเสาหลักที่สำคัญ ดังนี้:

- **หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle):** มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสร้างของเสีย และหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่
- **การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation):** บูรณาการนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพากระดาษและพลังงานในทุกขั้นตอน
- **วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Employee Participation):** กำหนดให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ โดยถือเป็น "กลไกขับเคลื่อนหลัก" (Engine of the Policy) ที่เปลี่ยนนโยบายให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
- **การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ:** เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้พลังงานและน้ำภายใต้มาตรฐานสากล

## แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Operational Guidelines)

เพื่อเปลี่ยนนโยบายให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นความคล่องตัว และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เพื่อช่วยลดมลพิษจากต้นทาง และเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ ต้นทุนการดำเนินงาน ดังนี้:

- **Digital Transformation:** ส่งเสริมการประชุมผ่านระบบออนไลน์และการสื่อสารภายในผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ทดแทนการใช้กระดาษ รวมถึงการตรวจแก้เอกสารในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยลด การใช้หมึกพิมพ์และลดการสึกหรอของอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
- **Resource Efficiency:** บังคับใช้มาตรการใช้กระดาษสองหน้าอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนการนำวัสดุ เหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ เช่น การบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ เพื่อยืด วงจรชีวิตของทรัพยากร
- **Responsible Procurement:** บริษัทมีนโยบาย **คัดสรรอย่างเคร่งครัด** ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยงดใช้และหลีกเลี่ยงวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นพิษหรือมีส่วนผสมของสาร อันตรายในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด

## การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และการป้องกันมลพิษ (Resource Management & Pollution Prevention)

ในบริบทของสถานพยาบาล ทันตกรรมที่มีคุณภาพต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ เปี่ยมประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดมาตรการจัดการพลังงานและระบบสุขาภิบาลอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

### มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำ

- **การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า:** ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟทุกครั้ง หลังเลิกงาน และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ทั่วทั้งองค์กร
- **แนวทางปฏิบัติระบบปรับอากาศ:** ควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส และกำหนดตาราง การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงานอย่างชัดเจน
- **การจัดการทรัพยากรน้ำ:** ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อประปาภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหล

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคัดแยกและกำจัดของเสียตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยมี การวางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (Emergency Planning) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ มาตรฐาน **ชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)** โดยเฉพาะการจัดการขยะติดเชื้อหรือ สารเคมี เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนรอบข้าง อันเป็นมิติสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) ในกรอบ ESG

### การพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly business development)

นวัตกรรมดิจิทัลเปรียบเสมือนเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกของลูกค้าและ การอนุรักษ์ทรัพยากร การนำเทคโนโลยี Digital Marketing มาใช้ ไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารทางการตลาด แต่ เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ **"กระบวนการคลินิกไร้กระดาษ" (Paperless Clinical Workflow)** อย่างเต็มรูปแบบใน อนาคต ซึ่งจะช่วยลดภาระในกระบวนการจัดทำสำเนา และการทำลายเอกสารที่สิ้นเปลืองพลังงานและ ทรัพยากร การผสมผสานเทคโนโลยีนี้ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจทันตกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยยกระดับทั้ง ประสิทธิภาพการบริการและมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน